



สารจากนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ของสมาคม 7 ด้าน คือ 1). เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 2). ส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3). สนับสนุนส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ 4). ส่งเสริมให้สมาชิกมีสมรรถภาพในการเป็นผู้นำในหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 5). ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 6). ให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรม และมีสัมพันธภาพอันดีกับสถาบันคหกรรมศาสตร์นานาชาติ 7). รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และในปัจจุบันงานด้านวิจัยเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาขับเคลื่อน ทั้งตนเอง และท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในศาสตร์คหกรรมศาสตร์ดำเนินการวิจัยพัฒนาและต่อยอดให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณะ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นำเสนอความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ให้กว้างขวางในอนาคต และเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและพัฒนาต่อไป ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ในนามของสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และขอต้อนรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และสานต่อการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร ชลสาคร)

นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์